



## บาท/ดอลลาร์เช้านี้เปิด 31.28 แหวโน้มอ่อนค่า, กรอบ 31.30-31.40

\* บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.28 อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.19 แหวโน้มอ่อนค่า หลังตลาดปิดรับความเสี่ยง (Risk Off) หนุนดอลลาร์แข็งค่าขึ้น , คาคกรอบวันนี้ที่ระดับ 31.30-31.40

\* นายจิตติพล พฤษภาเมธาพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส Chief Investment Office บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ (SCBS) กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.28 อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยเงินบาทแม้จะปรับตัวแข็งค่าอย่างรวดเร็วในช่วงวันก่อน แต่เชื่อว่ามีโอกาสอ่อนค่ากลับได้ในวันนี้ ถ้าตลาดทุนฝั่งเอเชียปิดรับความเสี่ยง (Risk Off) เพราะมีนักเก็งกำไรทำการซื้อขายอยู่ทั้งสองด้าน

\* ส่วนในระยะถัดไป ยังคงมุมมองเชิงบวกกับเงินบาทมากกว่าลบ ขณะที่แรงซื้อดอลลาร์ของกลุ่มธุรกิจพลังงานก็มีอยู่เพียงประปราย เพราะราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับต่ำ และปริมาณการบริโภคก็ไม่ได้ฟื้นตัวมาก

\* คาคกรอบเงินบาทระหว่างวันที่ 31.30-31.40 บาท/ดอลลาร์

\* ตลาดการเงินกลับไป Risk Off ช่วงคืนที่ผ่านมา ดัชนี S&P 500 และ NASDAQ ของสหรัฐปรับตัวลง 1.4% และ 1.6% ตามลำดับ เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลกับทิศทางของเศรษฐกิจสหรัฐ หลังนายโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งสัญญาณว่าจะ “ไม่มี” การกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนที่ตนจะชนะเลือกตั้ง สวนทางกลับผลโพลจาก CNN ล่าสุด ที่ชี้ว่านายโจ ไบเดน มีคะแนนความนิยมน้อยอยู่ 57% ต่อ 41% เช่นเดียวกับที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ออกโรงเตือนว่าถ้าไม่กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องในช่วงนี้ อาจทำให้เกิดการตกงานในระยะยาวมากขึ้นในสหรัฐ

\* ประเด็นดังกล่าว ส่งผลให้บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวลงมาที่ระดับ 0.77% (-2bps) ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงต่ำกว่า 40 ดอลลาร์/บาร์เรลอีกครั้ง และดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก โดยมีโครน นอร์เวย์ (NOK) ที่อ่อนค่ามากที่สุด เหลือเพียงเยนญี่ปุ่น (JPY) ที่แข็งค่ากว่าดอลลาร์

\* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 93.81 วานนี้ 93.39

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 3,469.49 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 714.02 ล้านบาท

\* รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 31.247 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามที่ดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่า เสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM  
DAILY  
NEWS